

# THÀNH PHỐ Đẫn đầu toàn diện phong trào giáo dục toàn tỉnh

Còn ít ngày nữa là chính thức bước vào năm học 2021 - 2022; thời điểm này, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình đang tích cực chuẩn bị, sẵn sàng cho năm học mới với mục tiêu "tiếp tục đổi mới công tác quản lý, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, quyết tâm giữ vững vị trí dẫn đầu toàn diện trong phong trào giáo dục toàn tỉnh".



Trường Mầm non Trần Lâm khu 1 đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục.

Năm học 2020 - 2021 là năm học đặc biệt do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng chất lượng dạy và học của các trường học đều được bảo đảm. Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong phong trào giáo dục toàn tỉnh. Hệ thống giáo dục mầm non được đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới. Những ngày này, công nhân xây dựng tại Trường Mầm non Trần Lâm khu 1 đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình như 2 tầng trên diện tích 3.500m<sup>2</sup> để kịp đón năm học mới sắp đến. Cô giáo Dương Thị Hạnh, Hiệu

trưởng Trường Mầm non Trần Lâm phấn khởi cho biết: Nhằm tăng cường cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học của các trường trong năm học 2020 - 2021, thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các xã, phường rà soát lại hệ thống trường, lớp để có kế hoạch đầu tư xây mới hoặc sửa chữa. Trên cơ sở đó, Trường Mầm non Trần Lâm được đầu tư xây mới 10 phòng học và các phòng chức năng, khu vận động ngoài trời và mua sắm trang thiết bị tại khu 1 với

tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 20 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong năm học mới. Những năm qua, số học sinh các cấp tăng nhanh dẫn đến rất nhiều trường học bị quá tải về số lớp và số học sinh/lớp. Để đáp ứng yêu cầu dạy và học, thành phố đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng và mở rộng cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó, thành phố huy động nguồn lực xã hội

hóa để đầu tư sửa chữa phòng học, các công trình phụ trợ, mua sắm các trang thiết bị dạy học. Trong năm học qua, với trên 27 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, xã hội hóa và nguồn đóng góp của phụ huynh học sinh đã đầu tư xây dựng 10 phòng học, 1 nhà đa năng, 2 phòng chuyên môn và phòng chức năng góp phần đưa tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia của thành phố cao nhất tỉnh. Theo ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, cùng với công tác rà soát, chuẩn bị về cơ sở vật chất, ngành đã tích cực chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên vững vàng về tư tưởng chính trị; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, lối sống mẫu mực, tâm huyết với nghề, có ý thức tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới bằng việc cử cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo

dục và Đào tạo tổ chức. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường, cụm trường. Các nhà trường cũng tạo mọi điều kiện để giáo viên được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đạt chuẩn và trên chuẩn; thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý, điều động cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định bảo đảm nhu cầu và nâng cao chất lượng giáo dục đồng đều trong các đơn vị. Năm học 2020 - 2021, dù dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống song ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố thực hiện tốt phương châm "Tạm ngừng đến trường nhưng không ngừng học", tập trung khắc phục khó khăn, trang bị kiến thức cho học sinh bằng các hình thức học tập khác nhau như tổ chức thực hiện tốt việc dạy học trực tuyến và kiểm tra đánh giá trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ phòng dịch Covid-19. Nhờ đó, duy trì chất lượng đại trà ổn định và bảo đảm kiến thức cho học sinh tham gia các kỳ thi. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi quốc gia cấp tiểu học, THCS; giữ vững vị trí top đầu của tỉnh chất lượng thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, với 45/80 học sinh đạt giải cá nhân; 284/475 em học sinh thi tốt THPT chuyên, đạt gần 60%, cao nhất tỉnh, tăng 2,5% so với năm học trước.

MINH NGUYỄN

## Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh cho thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp THPT

(nhandan.vn) Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh cho thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp THPT là yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong văn bản ngày 10/8 gửi các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng tuyển sinh ngành giáo dục mầm non về việc thông tin số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do giãn cách vì dịch Covid-19.



Ảnh minh họa

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở dữ liệu về thông tin thí sinh đủ điều kiện, đã đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nhưng không thể dự thi đợt 2 do giãn cách vì dịch Covid-19 có 15.100 thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố danh sách thí sinh chính thức đặc cách tốt nghiệp THPT sau khi các địa phương hoàn thành việc xét tốt nghiệp. Căn cứ vào thông tin số lượng thí sinh trên, các cơ sở đào tạo thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh dành riêng cho thí sinh không thể thi tốt nghiệp THPT; điều chỉnh, bổ sung phương thức tuyển sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 3190/BGDĐT-GDDH ngày 30/7 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, các cơ sở đào tạo cập nhật lại dữ liệu để án tuyển sinh vào cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ <http://thituyensinh.vn> từ ngày 20 - 25/8/2021 để phục vụ công tác hậu kiểm. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo lịch điều chỉnh và các quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

## Tổ chức liên hoan phim về an toàn giao thông năm 2021

(chinhphu.vn) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2264/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức "Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021".



Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021 với chủ đề "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông" từ ngày 16/8 - 16/10/2021 trên phạm vi toàn quốc. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ tạo được sự quan tâm của cộng đồng xã hội, từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông của người dân nói chung, đối tượng thanh thiếu niên nói riêng.

Các phim chỉ được trình chiếu sau khi có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về Điện ảnh hoặc có quyết định phát sóng của Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, giám đốc đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh.

HOÀNG LANH

Để giảm tải cho các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện, các xã, phường, thị trấn đã thiết lập các khu cách ly tập trung tại các trường mầm non. Việc đưa vào vận hành khu cách ly tập trung cấp xã dựa trên tình hình thực tế khi số người cách ly đông và hiệu quả đã triển khai thí điểm tại huyện Quỳnh Phụ. Dù có nhiều thuận lợi khi tổ chức cách ly ngay tại cơ sở song các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm an toàn trong khu cách ly bởi đây đều là những trường hợp tử vong dịch về, có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao.

# Tăng cường quản lý, kiểm soát việc tổ chức cách ly tại cơ sở



Khu cách ly tại xã Hòa Tiến (Hưng Hà).

Kích hoạt từ ngày 26/7/2021, Trường Mầm non Nguyễn Tông Quai, xã Hòa Tiến (Hưng Hà) đã thực hiện cách ly 89 công dân từ Hà Nội về. Đây là cơ sở có số người cách ly nhiều nhất huyện Hưng Hà tính đến ngày 7/8. Bác sĩ Bùi Văn Bình, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hòa Tiến chia sẻ: Để bảo đảm hoạt động khu cách ly tại xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã, lực lượng y tế, công an, Trường Mầm non Nguyễn Tông Quai đã bố trí lực lượng tham gia phục vụ công tác cách ly. Ban đầu khi mới vận hành cũng có những ngỡ ngàng nhưng đến nay mọi hoạt động đã đi vào ổn định. Cụ thể, ban đầu hệ thống điện, nước của Trường bị quá tải chưa thể đáp ứng được yêu cầu khi số lượng người cách ly đông, nhiều người sử dụng điện, nước cùng một lúc. Sau đó, vấn đề này được khắc phục ngay. Ngày 8/8, 47 người đã

hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trường và tiếp tục thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Những trường hợp còn lại vẫn được cách ly theo quy định. Việc đưa vào vận hành các khu cách ly tại xã thời điểm này có ý nghĩa quan trọng. Không chỉ giảm tải cho các khu cách ly tuyến huyện, đây còn

là cơ hội đối với các địa phương trong việc tích lũy kinh nghiệm thực tế để sẵn sàng chủ động khi có tình huống dịch lan rộng, đồng người cách ly sẽ không bị bỏ ngỏ. Bác sĩ Phạm Văn Hải, Giám đốc Trạm Y tế huyện Hưng Hà cho biết: Hiện nay, ngoài 2 khu cách ly tập trung của

huyện, 35 khu cách ly tập trung tại các xã, thị trấn đã được thiết lập. Mỗi cơ sở bảo đảm cách ly từ 50 - 80 người. Đến nay, hầu hết các khu cách ly đã có người cách ly. Cơ sở vật chất của các trường mầm non cơ bản đáp ứng được việc cách ly tập trung. Nhân lực phục vụ cách ly do các xã đảm nhiệm.

HOÀNG LANH

# "Lá chắn" bảo vệ bình yên cho nhân dân

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Công an tỉnh đã hoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, cơ động lực lượng trấn áp các hành vi vi phạm trật tự xã hội trên địa bàn..., góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Mặc dù thời tiết những ngày cuối hè mưa nắng thất thường song cán bộ, chiến sĩ Đội Tham mưu - Huấn luyện, Phòng CSCĐ vẫn hăng say luyện tập. Quá trình luyện tập, cán bộ phụ trách thường xuyên bám theo trường, theo sát các cán bộ, chiến sĩ để hướng dẫn, kiểm tra từng động tác kỹ chiến thuật. Đại úy Trần Thanh Tùng, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu - Huấn luyện cho biết: Lãnh đạo Phòng luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Huấn luyện từ dễ đến khó, từ lý thuyết đến thực hành, từ cơ bản đến nâng cao, thành thạo các

động tác về kỹ, chiến thuật, võ thuật, điều lệnh Công an nhân dân và làm chủ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ nhiệm vụ. Đội Tham mưu - Huấn luyện thường xuyên tổ chức và huấn luyện nâng cao các phương án tác chiến như phòng, chống gây rối, các cuộc biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, phương án chống khủng bố, giải thoát con tin, cứu nạn, cứu hộ..., nâng cao kỹ năng xử trí tình huống, tác chiến cho cán bộ, chiến sĩ.

Nhờ làm tốt công tác huấn luyện về mọi mặt nên chất lượng công tác của cán bộ, chiến sĩ Phòng CSCĐ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng khó khăn, phức tạp và liên tiếp lập được nhiều chiến công, thành tích đáng ghi nhận. Thượng tá Lại Thanh Hải, Trưởng phòng CSCĐ khẳng định: Với quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, tham gia giải quyết có hiệu quả những vụ việc đột xuất xảy ra, chỉ huy đơn vị đã chủ động xây dựng phương án tổ chức tuần

tra, kiểm soát trên các hướng, mũi trọng điểm; đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để tham gia giải quyết các vụ việc theo yêu cầu của cấp trên. Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSCĐ xứng đáng là lực lượng chủ công, tin cậy của Công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, cơ động lực lượng phối hợp giải quyết dứt điểm các sự vụ liên quan đến an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh; bảo vệ cường chế, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng, tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và bảo vệ phiên tòa xét xử các vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng... Từ đầu năm 2021 đến nay, Phòng CSCĐ duy trì quân số trực 24/24 giờ bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm được phân công. Công tác cơ động phối hợp tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên, hiệu quả. Toàn đơn vị đã triển khai nghiêm túc các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT trước, trong và sau các sự kiện chính trị quan trọng như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Thời gian qua, Phòng CSCĐ chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT tại địa phương. Trong tháng cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, lực lượng CSCĐ đã tiến hành tuần tra, kiểm soát, mật phục, phát hiện, bắt giữ 9 vụ/10 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, bàn giao cho cơ quan điều tra khởi tố 9 vụ/10 bị can để điều tra theo thẩm quyền. Ngoài ra, Phòng đã huy động hàng nghìn lực lượng cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố đấu tranh chuyên án, bắt giữ, khám xét các đối tượng trong các vụ án hình sự. Điển hình, ngày 25/4/2021, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh tiến hành bao vây, kiểm tra quán bar MK Club (thành phố Thái Bình), tạm giữ nhiều đối

tượng và tang vật có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Trước đó, ngày 28/3/2021, Phòng CSCĐ tăng cường 25 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an huyện Quỳnh Phụ bắt giữ các đối tượng đánh bạc trái phép dưới hình thức "đá gà" tại xã Quỳnh Hải. Ngày 31/1/2021, đơn vị tăng cường 37 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công

an tỉnh tham gia khám xét khẩn cấp cửa hàng kinh doanh của Phan Văn Thắng, sinh năm 1975, địa chỉ tại phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) có dấu hiệu vi phạm pháp luật... Với phương châm "Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSCĐ, Công an tỉnh tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp, kế hoạch cụ thể

phù hợp với tình hình, đặc thù của địa phương. Tích cực phối hợp tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức gây rối ANTT, tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen"... xứng đáng là đơn vị chủ công trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

TẮT ĐẠT



Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh huấn luyện nội dung xuống dây chiến thuật.